



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในนามประเทศไทย ในลำดับที่ 4</p> <p>2. รายงานการดำเนินงานของ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2552</p> <p>3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สรุปการเดินทางเยือน University of Porto ประเทศโปรตุเกส พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะประมง ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552</p> <p>4. ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหลักในการทำงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก</p> <p>5. กำหนดการจัดงาน “100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ” วันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ</p> <p>6. โครงการเจริญพระพุทธรมณต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษา 77 พรรษา</p> <p>7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้นำเสนอสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวม 4 วัน</p> <p>8. การจัดงาน “โครงการหลวง 40” ระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบในแนวทางการพิจารณาหน่วยงานที่จะรองรับ/รับผิดชอบ หลักสูตรสหวิทยาการ/บูรณาการ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ดังนี้ 1. ตัดรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในลำดับที่ 5 นายภาสกร จันทน์พยอม ออก เนื่องจากได้ลาออกราชการแล้ว 2. มอบให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) และมอบคณะกรรมการการศึกษาหรือกับคณะมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับรหัสสาขาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาของหลายหน่วยงาน 3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 01583111 หลักการบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหาร การท่องเที่ยว มีข้อสังเกต 2 ประเด็น คือ 3.1 ชื่อวิชาไม่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การบัญชีสำหรับผู้บริหารการท่องเที่ยว 3.2 รหัสวิชา 01583111 ควรปรับให้เป็นรหัสวิชาของภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนของรายวิชานี้เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบัญชี ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำข้อสังเกตเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาดำเนินการก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3	สำนักงานตรวจสอบภายใน	การขออนุมัติ กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สำนัก	อนุมัติ
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรง	อนุมัติ
5	คณะเศรษฐศาสตร์	การขอเปิดภาคเรียนเหลือจากภาคปกติ	อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการเปิดภาคเรียนเหลือจากภาคปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี และขอให้คณะเศรษฐศาสตร์รวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ โดยรวม อาทิ เรื่องระบบฐานข้อมูล และเรื่องการลงทะเบียนเรียน แล้วนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	คณะบริหารธุรกิจ	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรปริญญาควบคู่บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
7	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01475534 ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา	
	คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปริญญาควบคู่บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
8	โครงการสหวิทยาการระดับ-บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โครงการสหวิทยาการระดับ-บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
9	คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปริญญาควบคู่บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์-ประยุกต์ แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 7 รายวิชา เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานของนิสิตวิชาเอกของสาขานั้นๆ ซึ่งไม่ตรงกับปรัชญาของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
10	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
11	คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยง-สัตว์น้ำ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
12	คณะวนศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเชื้อ และกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้ - 01425501 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 01416502 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - 01423555 วิชาต่อมไร้ท่อของสัตว์มีกระดูกสันหลัง - 01424585 ชีววิทยาการอนุรักษ์	
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
		การขออนุมัติเปิดศูนย์วิศวกรรมประยุกต์และสารสนเทศกำแพงแสน	
15	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม- ศึกษา 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-กหกรรม- ศาสตร์ 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์	
16	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี- อุตสาหกรรมอาหาร (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก (2)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา
17	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 หลักสูตร	
18	ศูนย์วิชาการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	ขออนุมัติแก้ไขชื่อวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ จากเดิม 01173161 สุขศึกษาเบื้องต้น เป็น 01173161 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษาเบื้องต้น	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
20	คณะกรรมการนโยบาย กิจการนิสิต มก.	การขออนุมัติแนวทางการดำเนินการด้านนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การดำเนินการในข้อ 3 ควรจะเป็นการสนับสนุนและรณรงค์การแต่งกายนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยอาจมีรางวัลชมเชยให้กับภาควิชาและคณะที่มีนิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเป็นจำนวนมากที่สุด 2. ควรรณรงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนกำชับนิสิตแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตอย่างถูกต้องตามระเบียบและเกิดความรู้สึกรักภูมิใจในการสวมเครื่องแบบนิสิต และควรมีมาตรการสำหรับนิสิตที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เรียบร้อย 3. ควรสอดแทรกจิตสำนึกของความเป็นไทยและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 ด้าน
21	คณะกรรมการฐานข้อมูล การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552	การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายของโครงการภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติให้นิสิตโครงการภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกโครงการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายเช่นเดียวกับนิสิตภาคปกติ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับ/เพิ่มระบบการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทราบข้อมูลรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือยอมรับการลงทะเบียนของนิสิต ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลรับจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. อนุมัติให้โครงการที่มีการเรียนการสอนระบบ 3 ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกโครงการปรับช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม - มกราคม และภาคเรียนที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โครงการใดไม่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามกำหนดดังกล่าวได้ให้นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและแจ้งกลับมายังกองแผนงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 (ต่อ)		ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประชุมทราบ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ไม่ได้ระบุอักษรคำว่า ค.ศ. กำกับตัวเลขปี 1943
23	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต	อนุมัติ
24	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
25	กองแผนงาน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2550 (มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551) ซึ่งมีโครงการพิเศษรายงานผลการดำเนินงาน มาเพียง จำนวน 82 โครงการ จากจำนวน โครงการพิเศษทั้งหมด 114 โครงการ	ที่ประชุมทราบและขอให้คณะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแจ้งกองแผนงาน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ด้วย

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri